

สรุปประเด็นจากการประชุมกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 40/2564
วันที่ 10 สิงหาคม 2564 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุมอโยธยา ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
โดย นายภานุ แยมศรี ผู้อำนวยการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธาน

ลำดับ	ข้อสั่งการ/ข้อเสนอแนะ	ผู้รับผิดชอบ
1	<p>ประธานแจ้งเรื่องการมอบรางวัลกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และวันนี้ได้เดินทางไปที่ อาคารหอสมุด วิทยาลัยพุทธศาสนานานาชาติ ตั้งอยู่ภายในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในเขตอำเภอลำลูกกา เพื่อเปิด รพ.สนาม มจร. จำนวน 500 เตียง เพื่อรองรับผู้ป่วยที่มีอาการไม่รุนแรง(สีเขียว) โดยจะมีทีมแพทย์จากโรงพยาบาลราชธานีเป็นผู้ดูแลรักษา เปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 10 สิงหาคม 2564 เป็นต้นไป</p>	
2	<p>คำสั่ง/ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)</p> <p>3.1.1 คำสั่งจังหวัดฯ ที่ 2028/2564 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2564 เรื่อง การจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม เรือนจำกลางพระนครศรีอยุธยา เพื่อรองรับการรักษาพยาบาลผู้ต้องขังที่ป่วยด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เข้ารับการรักษาพยาบาลในเรือนจำ</p> <p>3.1.2 ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2564 เรื่อง มาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในสถานประกอบการ/โรงงาน และครอบครัว/ชุมชน และหมู่บ้าน ดังนี้</p> <p>1. มาตรการสำหรับสถานประกอบการ/โรงงาน ทุกแห่ง</p> <ul style="list-style-type: none"> -ให้สถานประกอบการเพิ่มความมุ่งมั่นในการปฏิบัติ ตามประกาศจังหวัด ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2564 (ตาม QR Code ในประกาศจังหวัด) -กรณีพบผู้ติดเชื้อในสถานประกอบการ/โรงงาน ผู้บริหารหรือผู้รับผิดชอบ ต้องแจ้งรายละเอียดข้อมูลต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่ทันที -ส่งเสริมให้พนักงานที่มีความเสี่ยงตรวจเชื้อโดยวิธี RT-PCR และได้รับการยืนยันผลแล้วว่าไม่ติดเชื้อ จึงจะให้กลับเข้าทำงานได้ - ปัจจุบันได้รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับปกปิดข้อมูลของผู้ติดเชื้อในสถานประกอบการ/โรงงาน อันเป็นความผิด ตาม พรบ.โรคติดต่อ พ.ศ. 2558 จังหวัดฯ จึงกำหนดเป็นนโยบายให้เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่ ต้องดำเนินคดีกับผู้บริหารหรือผู้รับผิดชอบสถานประกอบการ/โรงงาน ในกรณีพบการกระทำผิดดังกล่าวทุกกรณี <p>2. มาตรการสำหรับครอบครัว</p> <ul style="list-style-type: none"> -ให้ทุกคนพร้อมเพรียงกันปฏิบัติตามมาตรการ D-M-H-T-T-A และเมื่อกลับเข้าสู่ที่พักอาศัย ที่มีผู้พักอาศัยมากกว่า 1 คน พึงสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา และเว้นระยะห่างระหว่างกันอย่างเคร่งครัด -ให้ถือปฏิบัติตามคำสั่ง 1496/2563 ลงวันที่ 5 พฤษภาคม 2563 และคำสั่ง 1779/2563 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2563 อย่างเคร่งครัด <p>3. มาตรการของชุมชน/หมู่บ้าน ให้นายอำเภอ นายกเทศมนตรี นายกองค้การบริหารส่วนตำบล ร่วมกันดำเนินการและสนับสนุนการปฏิบัติของกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม. ผู้นำชุมชน ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> -ค้นหาผู้ติดเชื้อที่ยังตกค้างเข้าสู่ระบบการรักษาพยาบาลให้ครบทุกราย ทุกสิทธิการรักษา -กรณีเด็ก ซึ่งผู้ปกครองเป็นผู้ติดเชื้อไม่มีคนดูแล ให้ดำเนินการให้เด็กได้รับการดูแลจากญาติหรือผู้อื่น เป็นการชั่วคราวจนกว่าผู้ปกครองจะหายป่วย 	ทุกหน่วยงาน

ลำดับ	ข้อสั่งการ/ข้อเสนอแนะ	ผู้รับผิดชอบ
	<p>-กรณีผู้ติดเชื้อซึ่งอยู่ในระบบแยกกักตัวที่บ้าน รวมทั้งผู้เสี่ยงสูงที่เจ้าพนักงานฯ สั่งให้กักตัว ซึ่งมีความเดือดร้อนและขาดอุปกรณ์ เครื่องยังชีพให้เทศบาลหรือองค์การบริหารส่วนตำบลให้การช่วยเหลือทันที</p> <p>-สร้างการรับรู้เกี่ยวกับการกระทำที่เป็นความเสี่ยงต่อการติดเชื้อโควิด-19 และป้องกันการติดเชื้อและในทุกโอกาส</p> <p>-การจัดงานหรือกิจกรรมตามประเพณีที่ได้รับอนุญาต ให้จัดได้นั้นให้ใช้ระยะเวลาที่สั้น กระชับ และมีมาตรการป้องกันและควบคุมโรคอย่างเหมาะสม</p> <p>-กำหนดแนวทางปฏิบัติในการเฝ้าระวังป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างต่อเนื่อง</p> <p>ที่ประชุมมีมติ</p> <p>1.มอบทุกหน่วยงานเผยแพร่ประกาศและ infographic มาตรการนี้อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เคร่งครัดการปฏิบัติ</p> <p>สำหรับสถานประกอบการ/โรงงาน</p> <p>1)หากมีการปกปิดข้อมูลผู้ติดเชื้อภายในสถานประกอบการ ซึ่งเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย ต้องดำเนินคดีกับผู้บริหาร ในกรณีที่พบการกระทำผิดดังกล่าวทุกกรณีโดยไม่ผ่อนปรนอีกต่อไป</p> <p>2)กรณีพบผู้ติดเชื้อในสถานประกอบการ แต่ไม่แจ้งรายละเอียดข้อมูลต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคในพื้นที่ จึงเป็นความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดในสถานประกอบการ ที่ไม่สามารถควบคุมได้ อาจเป็นเหตุให้คณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดต้องออกคำสั่งให้ปิดเป็นการชั่วคราวไว้ได้</p> <p>2.ขอให้ทุกหน่วยงานดูแลเด็กเล็ก ซึ่งผู้ปกครองอยู่ระหว่างการรักษา ขอให้ช่วยดำเนินการติดต่อญาติหรือผู้อื่นให้ได้รับการดูแลเป็นการชั่วคราวจนกว่าผู้ปกครองจะหายป่วย</p> <p>3.มอบอปท.ทุกแห่งช่วยค้นหาผู้ติดเชื้อที่ยังตกค้างในชุมชน ยังไม่เข้าสู่ระบบการรักษา โดยเฉพาะสิทธิประกันสังคม สื่อสารให้ผู้ประกันตนสามารถใช้สิทธิ Home Isolation หรือ Community Isolation และสนับสนุนเครื่องยังชีพแก่ผู้ร้องขอ หรือดูแลเด็กที่พ่อแม่ติดเชื้อรักษาตัว</p>	
3	<p>สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ณ วันที่ 9 สิงหาคม 2564 (ระลอกใหม่เมษายน ตั้งแต่ 1 เมษายน – 9 สิงหาคม 2564) ผู้ติดเชื้อรายใหม่ 339 ราย ผู้ป่วยยืนยันสะสม จำนวน 12,015 ราย รักษาหาย 5,681 ราย เสียชีวิตสะสม 103 ราย ส่วนใหญ่ติดเชื้อจากสถานที่ทำงาน/สถานประกอบการ และครอบครัว</p>	สาธารณสุข
4	<p>สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) Cluster ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา</p> <p>•Cluster รายงานเหตุการณ์การพบผู้ป่วยโควิด19 บริษัทนิโปร (ประเทศไทย) จำกัด (สสอ.เสนา) มีจำนวนพนักงาน 5,994 ราย</p> <p><u>การดำเนินงาน</u></p> <p>-ทีมควบคุมโรคอำเภอเสนาได้นัดหมายทางบริษัทนิโปร ดำเนินการตรวจผู้สัมผัสเสี่ยงสูงของโรงงาน ครั้งที่ 2 ในวันที่ 3 สิงหาคม 2564 จำนวน 30 ราย พร้อมทั้งจะมีการดำเนินการตรวจสอบมาตรการของบริษัทในเรื่องป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด 19 ในโรงงาน ตามเกณฑ์ Good Factory Practice</p> <p>-ตรวจหาเชื้อโควิด 19 ในกลุ่มผู้สัมผัสเสี่ยงสูงของโรงงาน จำนวน 16 ราย ได้ตรวจเอง 14 ราย อยู่ระหว่างรอผลการตรวจ พบผู้ติดเชื้อ 158 ราย (ทั้งหมด 7,503 คน) ร้อยละ 2.11 (10 มิ.ย. 64 - 7 ส.ค.64)</p> <p>-ปิดสถานที่พบผู้ป่วย ระยะ 10 เมตร ในแผนกต่างๆ เป็นเวลา 3 วัน พร้อมทำความสะอาด</p> <p>-สุ่มตรวจ ATK (วันที่ 31 ก.ค. 64 – 6 ส.ค. 64) จำนวน 480 คน ผลพบเชื้อ 1 คน</p> <p>-พนักงานฉีดวัคซีนครบ 2 เข็ม จำนวน 5,000 คน ในวันที่ 14 ส.ค. 64</p>	สาธารณสุข/ นอภ.เสนา/ สสอ.เสนา

ลำดับ	ข้อสั่งการ/ข้อเสนอแนะ	ผู้รับผิดชอบ
	<p>-บริษัทฯ ออกมาตรการในการเฝ้าระวังการแพร่กระจายของโรคโควิด-19 รวมถึงสิทธิต่างๆ พนักงาน</p> <p>-ปฏิบัติตามมาตรการ GOOD FACTORY PRACTICE</p> <p>ที่ประชุมมีมติ มอบสาธารณสุขอำเภอเสนา สื่อสารชี้แจงฝ่ายบริหารของบริษัทสื่อสารทำความเข้าใจกับพนักงานต่อไป เพื่อไม่ให้เกิดเรื่องร้องเรียน</p> <p>•Cluster รายงานเหตุการณ์การพบผู้ป่วยโควิด19 บริษัทบางกอกรับเบอร์ อำเภอเสนา</p> <p>ผลการดำเนินการ</p> <p>-บริษัทได้ดำเนินการตรวจ ATK กับพนักงานของบริษัท ในวันที่ 4 สิงหาคม 2564 พบผู้ติดเชื้อจำนวน 102 คน กลับไปกักตัวที่บ้าน 49 คน กักตัวที่ธรรมสภา ในสวนอุตสาหกรรมบ้านแพน จำนวน 102 คน โดยบริษัทฯ ได้แจ้งว่าได้บันทึกข้อมูลผ่านระบบของ สปสช. ในเรื่องการเข้า Home Isolation</p> <p>-ผลการดำเนินการ ATK ตรวจทั้งหมด 2,400 คน ผลพบเชื้อ 185 คน (FI 109 คน, HI 76 คน) คิดเป็นร้อยละ 7.71</p> <p>-จำนวนผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 121 คน ตรวจหาเชื้อครบ 2 ครั้ง จำนวน 89 คน ที่เหลือ 32 คน ตรวจครั้งที่ 2 วันที่ 11 สิงหาคม 2564 โดยได้ออกหนังสือแจ้งกักตัว และหยุดงาน 14 วัน</p> <p>-ตรวจประเมินผู้ติดเชื้อใน 140 คน (FI, HI) X-ray และติดตามการรักษาโดย รพ.เอกชน (รอผลการประเมิน)</p> <p>-ปิดกิจการจำนวน 4 วัน ตั้งแต่วันที่ 7-10 สิงหาคม 2564 (เหลือฝ่ายผลิตประมาณ 200 คน)</p> <p>-บริษัทจัดทำ Home Isolation หรือ Community Isolation ของบริษัทฯ เพื่อป้องกันการระบาดภายในครอบครัว</p> <p>-จัดทำแผนก่อนการเปิด โดยมีการคัดกรองผู้เข้าทำงาน โดยมีการสุ่มตรวจ ATK 150 คน/2สัปดาห์ โดยดำเนินการกับจุดเสี่ยงและกำหนดมาตรการป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019</p> <p>ที่ประชุมมีมติ มอบเจ้าพนักงานควบคุมโรคอำเภอเสนา ดำเนินการดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.ออกคำสั่งฯ เป็นลายลักษณ์อักษรแก่บริษัท เพื่อให้ปฏิบัติตามข้อแนะนำ แนวทาง และมาตรการควบคุมโรคที่กำหนดอย่างเคร่งครัด 2.กำกับ ติดตาม ตรวจสอบ การปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด 3.กรณีพบความเสี่ยงหรือพบการฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตาม ให้รายงานเสนอคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพิจารณาต่อไป 	
5	<p>รายงานผลการจัดสรรวัคซีนซิโนฟาร์มของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดฯ รอบที่ 2 จำนวน 115,660 คน วิธีการจัดสรรมีดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.จัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 156 แห่ง (ยกเว้นเทศบาลนครฯ) จำนวน 63,011 คน ตามกลุ่มที่กำหนด 2.กลุ่มผู้พิการ พระ ผู้นำศาสนา ภาครัฐกิจ ภาครัฐ จำนวน 52,649 คน <p>แผนการฉีดวัคซีน : กำหนดฉีดเข็มที่ 1 วันที่ 20 ส.ค.-18 ก.ย. 64 วันละ 4,000 คน ใช้เวลา 29 วัน แบบไม่มีวันหยุด เข็มที่ 2 วันที่ 19 ก.ย. – 18 ต.ค. 64</p> <p>โรงพยาบาลฉีดวัคซีน : โรงพยาบาลอุทัย, สถานที่ฉีดวัคซีน สนามกีฬาจังหวัดฯ</p> <p>ที่ประชุมมีมติ มอบองค์การบริหารส่วนจังหวัดฯ เสนอการเลือกกลุ่มเป้าหมายให้ตรงกับหลักการฉีดของราชวิทยาลัยฯ และมอบท้องถิ่นจังหวัด รวบรวมข้อมูลการแจกของช่วยเหลือบรรเทาทุกข์แก่ประชาชนและจัดทำ infographic เผยแพร่ในเพจผู้ว่า และเพจศูนย์อื่นๆ เพื่อสร้างความเข้าใจแก่ประชาชนทุกสัปดาห์</p>	สาธารณสุข/ ท้องถิ่นจังหวัด/ อบจ.

ลำดับ	ข้อสั่งการ/ข้อเสนอแนะ	ผู้รับผิดชอบ
6	<p>การปรับการดำเนินงานรับผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของ Hospitel มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา</p> <ul style="list-style-type: none"> -ปรับการรับผู้ป่วย เคสเขียว และสีเหลืองอ่อน -ถ้าอายุเกิน 60 ปี ต้องช่วยเหลือตัวเองได้ -มีโรคประจำตัว มีอาการเล็กน้อย ไม่รับเคสหลบหนี -ได้รับยา Favipiravir แล้ว -บ้านไม่เหมาะที่จะทำ HI -รับเคสจาก HI จาก รพ.พระนครศรีอยุธยา และศูนย์แพทย์ชุมชน 7 แห่ง รพ.สต.18 แห่ง <p>ที่ประชุมมีมติ มอบนพ.สสจ.และทีมสาธารณสุข ปรับบทบาทภารกิจ Hospitel (ภารกิจ หอ 6 hospitel เดิม และหอ 5) ปรับเป็น Community Isolation มอบรองนุชนาถหรือกับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เพื่อดำเนินการ</p>	รองนุชนาถ/ สาธารณสุข/ พญ.ตรีธัญวี รพศ.อยุธยา / ม.ราชภัฏ
7	<p>รายงานผลการเร่งรัดรับผู้ป่วยเข้ารับการรักษาของโรงพยาบาลเอกชน</p> <ul style="list-style-type: none"> -สาธารณสุขจังหวัดฯ ได้ทำหนังสือแจ้งสำนักงานประกันสังคม และ รพ.เอกชนทุกแห่ง กรณีผู้ป่วยรอเข้ารับการรักษาพยาบาล หากเตียงเต็ม ให้นำเข้าสู่ระบบ Home Isolation หรือ Community Isolation ของรัฐ <p>ที่ประชุมมีมติ แจ้งรพ.เอกชนทุกแห่งทราบ และให้สาธารณสุขอำเภอทุกแห่งเน้นย้ำ รพ.สต. ให้แจ้งผู้ป่วยและติดตามผู้ป่วยในพื้นที่เข้าสู่ระบบการรักษาต่อไป</p>	สาธารณสุข
8	<p>สถานการณ์ตลาดเจ้าพรหม เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา</p> <ul style="list-style-type: none"> -ได้ดำเนินการเพิ่พื้นที่ ตลาดเจ้าพรหม และจัดทำบัตรผู้ประกอบการในตลาด ตามคำสั่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให้ปิดตลาดวันที่ 17-23 กรกฎาคม 2564 โดยมอบเทศบาลนครศรีอยุธยา ออกคำสั่งดำเนินการตั้งแต่ 24 กรกฎาคม 2564 เพื่อควบคุมกำกับตามมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 <p>ที่ประชุมมีมติ ขอให้นายกเทศมนตรีเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา ดำเนินการควบคุมโรคในตลาดเจ้าพรหมและสื่อสารทำความเข้าใจกับประชาชนอย่างต่อเนื่อง ส่วนเรื่องการตรวจ ATK ให้วางแผนร่วมกับ รพ.พระนครศรีอยุธยา โดยเทศบาลฯ ได้จัดซื้อ ATK 20,000 ชุด</p>	เทศบาลนคร พระนครศรีอยุธยา
9	<p>สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) Cluster ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา</p> <ul style="list-style-type: none"> -รายงานความก้าวหน้าการดำเนินการป้องกันควบคุมโรคและการดูแลผู้ป่วยโควิด 19 ในเรือนจำและทัณฑสถาน <ul style="list-style-type: none"> * ทัณฑสถานบำบัดพิเศษ <ul style="list-style-type: none"> ผู้ป่วยได้รับยาฟ้าทะลายโจร ยาฟาวิพิราเวียร์ และได้รับการ x-ray ครบทุกราย ผู้พันโทฯได้ทำการส่งต่อเข้า Community Isolation ในพื้นที่ที่อยู่ของผู้พันโทฯเรียบร้อยแล้ว * เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา <ul style="list-style-type: none"> ผู้ป่วยได้รับยาฟ้าทะลายโจร ครบทุกราย และให้ยาฟาวิพิราเวียร์เพิ่มเป็น 10 วัน * เรือนจำกลางพระนครศรีอยุธยา <ul style="list-style-type: none"> ผู้ป่วยได้รับยาฟ้าทะลายโจรและยาฟาวิพิราเวียร์ครบทุกราย และจะมีการตรวจ ATK อีกครั้งในวันที่ 12 สิงหาคม 2564 <p>ประชุมมีมติ รับทราบ</p>	ทัณฑสถาน บำบัดพิเศษฯ/ เรือนจำจังหวัด/ เรือนจำกลางฯ

ลำดับ	ข้อสั่งการ/ข้อเสนอแนะ	ผู้รับผิดชอบ
10	<p>รายงานสถานการณ์การได้รับวัคซีนของครูและบุคลากรทางการศึกษา และปัญหาอุปสรรคในการเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1/2564 ของโรงเรียนและสถาบันการศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ผู้ที่ประสงค์รับวัคซีน จำนวน 9,870 คน จำนวนวัคซีนที่ได้รับ จำนวน 9,213 คน คงเหลือที่ยังไม่ได้รับวัคซีน 657 คน คิดเป็น 93.34 % ส่วนที่เหลือคือผู้ที่ไม่ต้องการวัคซีน Sinovac 2. จำนวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 ประกอบด้วย ครู 121 คน บุคลากรทางการศึกษา 40 คน และนักเรียน 1,556 คน รวม 1,717 คน 3. จำนวนผู้ติดเชื้อเข้าสู่การรักษาพยาบาล ประกอบด้วย ครู 121 คน บุคลากรทางการศึกษา 39 คน นักเรียน 1,544 คน รวม 1,704 คน 4. ความต้องการวัสดุและอุปกรณ์ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 5 ลำดับแรก ประกอบด้วย 1.หน้ากากอนามัย 2.เจล/แอลกอฮอล์ 3.เฟซชีวิ 4.สบู่เหลวล้างมือ 5.เครื่องวัดอุณหภูมิ 5. มีนักเรียนจำนวน 14 ราย ที่ได้รับผลกระทบจากผู้ปกครองเสียชีวิต <p>ที่ประชุมมีมติ เรื่องความต้องการวัสดุและอุปกรณ์ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ให้ประสาน อบจ. และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินการให้ความช่วยเหลือต่อไป ส่วนนักเรียนที่ได้รับผลกระทบจากผู้ปกครองเสียชีวิต 14 ราย ให้ประสานกับพมจ.เพื่อดำเนินการดูแลและให้ความช่วยเหลือต่อไป</p>	<p>ศึกษาธิการ จังหวัดฯ/พมจ./ อปท./อบจ.</p>
11	<p>รายงานข้อมูลเตียงที่ใช้รองรับผู้ป่วยโควิด -19 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ณ วันที่ 8 สิงหาคม 2564</p> <ul style="list-style-type: none"> -จำนวนเตียงรวมทั้งหมดในจังหวัด จำนวน 3,567 เตียง ใช้ไป 3,011 เตียงว่าง 547 เตียง -จำนวนเตียงสำหรับรับผู้ป่วย COVID-19 ไว้รักษาในโรงพยาบาล รวมเตียงรับรักษาในโรงพยาบาลทั้งหมด จำนวน 1,187 เตียง ใช้ไป 1,103 เตียงว่าง 83 เตียง -จำนวนเตียงในรพ.สนามของภาครัฐและเอกชน จำนวน 1,681 เตียง ใช้ไป 1,413 เตียงว่าง 268 เตียง -จำนวนเตียง Hospitel ของภาครัฐและเอกชน จำนวน 700 เตียง ใช้ไป 495 เตียงว่าง 196 เตียง -ผู้ป่วยค้างรอเข้ารับ 1,300 คน Home Isolation จำนวน 9,191 เตียง Community Isolation 1,287 เตียง <p>ที่ประชุมมีมติ ให้จัดทำ infographic เพื่อสื่อสารทำความเข้าใจกับประชาชน ประกอบด้วย</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) การฉีดวัคซีน 2) สถานการณ์การติดเชื้อสะสม/แต่ละวัน 3) การบริหารจัดการเตียง <p>และส่งตารางสรุปให้อำเภอ และ Call Center เพื่อทำความเข้าใจในการตอบคำถามกับประชาชน</p> <p>มอบท้องถิ่นจังหวัด รวบรวมและนำเสนอการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่</p> <p>มอบสภาอุตสาหกรรม นำเสนอการฉีดวัคซีนและการทำ Home Isolation และ Community Isolation ในโรงงาน ในที่ประชุมครั้งต่อไป รวมทั้งจัดทำ infographic เผยแพร่สร้างการรับรู้และทำความเข้าใจง่ายๆกับประชาชน</p>	<p>สาธารณสุข จังหวัด/สภา อุตสาหกรรม/ ท้องถิ่นจังหวัด</p>
12	<p>การประเมินสถานการณ์การปิดสถานที่ กิจกรรม และกิจการ ตามคำสั่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (ฉบับที่ 64) โดยปลัดจังหวัดฯ เป็นประธานคณะทำงาน</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.ไม่พบการละเมิดตามคำสั่งฯ 2.กิจกรรมที่ผ่อนคลายได้ 3 กิจกรรม สถานที่ให้บริการเพื่อสุขภาพ ร้านเสริมสวย/ตัดผม/ทำเล็บ และสวนสาธารณะ <p>ที่ประชุมมีมติ ให้คณะทำงานติดตาม ทุก 14 วัน พิจารณาส่งกิจกรรมที่ประเมินความเหมาะสมให้ผ่อนคลายในครั้งต่อไป</p>	<p>ปกครอง จังหวัด/คณะ ทำงานฯ</p>

ลำดับ	ข้อสั่งการ/ข้อเสนอแนะ	ผู้รับผิดชอบ
13	<p>บริษัทไทยโพเกรส การ์เมนต์ นิคมอุตสาหกรรม อำเภอบางปะอิน ตามคำสั่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่ 1981/2564 (ฉบับที่ 65) ให้ขยายระยะเวลาปิดไว้เป็นการชั่วคราว ออกไปอีก 7 วัน ตั้งแต่วันที่ 4-10 สิงหาคม 2564 จำนวนพนักงาน 1,369 คน พบผู้ติดเชื้อ 367 คน เข้ารับการรักษา ตรวจพบการติดเชื้อ 111 ราย ประเมิน Thai Stop Covid Plus เตรียม FI 30 ห้อง การเตรียมการก่อนเปิดการพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ ฉากกั้นระหว่างที่ทำงานและโรงงาน ติดตั้งระบบปรับอากาศ ปรับระบบใช้มือกดเป็นเท้าเหยียบ จะเริ่มเปิดในวันที่ 11, 13, 16, 19 ส.ค. 64 เหลื่อมเวลาเข้าทำงาน ปรับระบบรถรับ-ส่ง และลดจำนวนพนักงาน ให้ Work From Home</p> <p>ที่ประชุมมีมติ เห็นชอบให้บริษัทเปิดดำเนินการ มอบทีมอำเภอบางปะอินควบคุมกำกับ ให้ตรวจสอบติดตามการปฏิบัติการจ้างรถรับส่งคนงาน ควบคุมการปฏิบัติตามมาตรการและส่งรายงานให้ฝ่ายบริหารโรงงานทราบ</p>	<p>สาธารณสุข/ ทีมอำเภอบางปะอิน</p>
14	<p>การพิจารณามาตรการควบคุมโรคโควิด-19 ของบริษัท แมกเนคอมพ์ อำเภวังน้อย เริ่มตั้งแต่พนักงาน 5,630 คน พบพนักงานติดเชื้อ 849 คน คิดเป็นร้อยละ 15.1 เสียชีวิต 750 คน รักษาตัวที่รพ. 181 คน รพ.สนาม 132 HI 68 คน CI 29 คน hospitel 4 คน รอการรักษา 435 คน และวันที่ 10 สค. 2564 รพ.เอเชียอินเตอร์ จะดำเนินการ X-ray ตรวจเลือด สำหรับจุดเสี่ยง จุดสัมผัส พบในโรงอาหาร มีมาตรการปรับลดจำนวนพนักงาน ลดการใช้ AIR Shower จาก จำนวน 12 คนเหลือ 6 คน ลดการจำนวนการรับส่งพนักงาน หยุดกิจการวันที่ 10-15 สค 2564 โดยมีแผนตรวจ ATK พนักงานทุกคน 100% นำพนักงานที่มีผลเป็นลบเข้าทำงาน ส่วนพนักงานที่ติดเชื่อนำเข้ารักษาจนครบ 14 วัน เจ้าพนักงานควบคุมโรค อบต.ลำไทร ออกประกาศเรื่องการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อควบคุมกำกับต่อไป</p> <p>ที่ประชุมมีมติ ให้ปิดกิจการเป็นเวลา 7 วัน ตั้งแต่วันที่ 11-17 สิงหาคม 2564 และออกคำสั่งตามมาตรการที่กำหนดให้บริษัทดำเนินการและนำมารายงานในที่ประชุมครั้งต่อไป</p>	<p>สาธารณสุข/ ทีมอำเภวังน้อย</p>
15	<p>มาตรการเร่งด่วนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ เมษายน 2564 (เพิ่มเติม) โดยเพิ่มการค้นหาผู้ติดเชื้อในชุมชน จากการทำ ATK หรือ PCR และเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อให้อำนาจนายอำเภอตามมาตรา 34 สามารถออกคำสั่งนำผู้ป่วยมารักษาในสถานพยาบาล เพื่อลดการแพร่กระจายของเชื้อ โดยการสนับสนุนชุดตรวจ</p> <p>ที่ประชุมมีมติ มอบให้อำเภอตรวจเชิงรุกด้วย ATK ตามที่ สสจ.จัดสรร ตามอำเภอที่มีการระบาดมาก เพื่อให้อำเภอไปนำร่อง และสสจ.จะประสานชุดตรวจจาก อบจ.ต่อไป</p> <p>-มอบผู้บริหารท้องถิ่น ร่วมประชุมกับผู้ว่าฯ ในวันที่ 14 สิงหาคม 2564 ทางระบบ ZOOM และหารือประเด็นท้องถิ่นกับการร่วมดำเนินการมาตรการป้องกันการติดเชื้อโควิด-19 เช่น การจัดหา ATK และการช่วยเหลือประชาชน</p> <p>-มอบพ.สสจ. ทำหนังสือจัดสรร ATK ให้อำเภอในการตรวจคัดกรองเชิงรุกในพื้นที่ และแจ้งให้ผู้ว่าฯ ทราบทุกครั้ง</p>	<p>นายอำเภอ/ สาธารณสุข/ อปท.</p>
16	<p>จัดตั้งโรงพยาบาลสนามสวนอุตสาหกรรมโรจนะ เพื่อประชาชน เจ้าของสถานที่เป็น บริษัทเฟรเซอร์ พร็อพเพอร์ตี้ อินดัสเทรียล โดย บริษัทสวนอุตสาหกรรมโรจนะ พื้นที่ 6,400 ตรม. จำนวน 416 เตียง มีการร่วมทุนกับบริษัทอื่น เพื่อดูแลผู้ป่วยสีเขียว เหลือง พัฒนาควบคุมกำกับ โดยรพ.อุทัย และจัดบริการโดยใช้บุคลากรจาก รพ.เอเชียอินเตอร์</p> <p>ที่ประชุมมีมติ เห็นชอบในหลักการ และมอบผอ.อุทัย รวบรวมและออกแบบระบบ รวมทั้งยกยกร่างคำสั่งจัดตั้งรพ.สนาม เพื่อดำเนินการต่อไป และสร้างการรับรู้แก่ประชาชน</p>	<p>สาธารณสุข จังหวัด/ รพ.อุทัย</p>

ลำดับ	ข้อสั่งการ/ข้อเสนอแนะ	ผู้รับผิดชอบ
17	ผลการดำเนินงานศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรค (ส่วน call center) (สำนักงานจังหวัดฯ) ในวันที่ 2-9 สิงหาคม 2564 มีการรับเรื่องจำนวน 602 เรื่อง ประกอบด้วย 1.ด้านการแพทย์ จำนวน 544 เรื่อง ได้แก่ การรับ-ส่ง ผู้ป่วยเข้ารับ ส่วนใหญ่เป็นผู้ป่วยประกันสังคม 2.ด้านการดำรงชีวิต จำนวน 36 เรื่อง ได้แก่ การขอรับอาหาร ยารักษา เครื่องอุปโภคบริโภค 3.ด้านอื่นๆ จำนวน 22 เรื่อง ได้แก่ เรื่องสถานประกอบการปิดข้อมูล ผู้ติดเชื้อไม่กักตัว ที่ประชุมมีมติ รับทราบ	สำนักงาน จังหวัด
18	มาตรการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง Work From Home (สำนักงานจังหวัดฯ) ตามคำสั่งจังหวัด 1849/2564 ลงวันที่ 19 กรกฎาคม 2564 ระหว่างวันที่ 20 กรกฎาคม - 6 สิงหาคม 2564 รายงานทั้งหมด 70 หน่วยงาน Work from home 70 แห่ง ที่ประชุมมีมติ รับทราบ	ทุกหน่วยงาน
19	งบบัญชีนำมาใช้ในการดำเนินการ ศูนย์พักคอย Home Isolation และ Community Isolation ได้ ที่ประชุมมีมติ มอบสาธารณสุขจังหวัดฯ สํารวจรูปแบบ ปัญหา อุปสรรคในการทำงาน ศูนย์พักคอย Home Isolation และ Community Isolation	สาธารณสุข จังหวัด
20	เสนอขอให้ทบวงมาตรการบังคับใช้กับร้านเสริมสวย ร้านตัดผม แต่งผม จากชมรมช่างเสริมสวย ช่างตัดผม แต่งผม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (คำสั่งจังหวัดฯ ที่ 1876/2564 ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2564 ให้ปิดร้านเสริมสวย ร้านตัดผมหรือร้านแต่งผม ร้านทำเล็บหรือร้านสัก ตั้งแต่วันที่ 23 กรกฎาคม 2564 ถึงวันที่ 2 สิงหาคม 2564 และให้คงคำสั่งการปฏิบัติไว้เช่นเดิม ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2564 ตามคำสั่งจังหวัดฯ ที่ 1792/2564 ลงวันที่ 2 สิงหาคม 2564) ที่ประชุมมีมติ นัดหารือคณะทำงาน ในวันที่ 11 สิงหาคม 2564	สาธารณสุข จังหวัด
21	มาตรการเร่งด่วนในสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อโควิด-19 ระลอกเมษายน 2564 (เพิ่มเติม) -แซนด์บ็อกซ์ในโรงงาน (Factory sandbox) หรือตรวจรักษาควบคุมดูแล โดยในแซนด์บ็อกซ์จะมุ่งเป้าไปที่โรงงานภาคการผลิตส่งออกขนาดใหญ่ โดยยึดหลักสำคัญ คือ ตรวจรักษา ดูแล และควบคุม ทั้งนี้ มีหลักหัวใจสำคัญคือ การตรวจจะต้องดำเนินการคัดกรองด้วยการ Swab ในรูปแบบ RT-PCR 100% เพื่อแยกคนป่วยไปรักษาทันที และดำเนินการตรวจ ATK ทุกสัปดาห์ แนวทางของกรมควบคุมโรคใหม่ ให้ฉีดวัคซีนสำหรับคนที่กลับไปทำงาน โดยให้โรงงานสามารถเสนอขอมาที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฯ ได้ เสนอขอวัคซีนไว้ 5,000 โดส ที่ประชุมมีมติ รับทราบ มอบ ผชช.ว. เสนอแผนการฉีดวัคซีนต่อผู้ว่าฯ ทุกครั้งที่จัดสรร	สาธารณสุข จังหวัด
22	นัดประชุมครั้งต่อไป วันอังคารที่ 17 สิงหาคม 2564 เวลา 9.00 น.	

จุไรรัตน์ คงล้อมญาติ/มณฑิพย์ ฤทธิไกร สรุประเด็นจากการประชุม
วลีย์ ไกรพจน์ ตรวจสอบสรุปประเด็นการประชุม